



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มงานนิติการ โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๓๐

ที่ พง ๐๐๓๒.๐๐๖/ว ๑๙๕๕

วันที่ ๓

กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายพรศักดิ์ มธุรส เกษัชรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) นายธนากร ศฤงคารชยธวัช ทันตแพทย์ชำนาญการ (ด้านทันตกรรม) หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานในสังกัดฯ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้กำกับติดตามการรายงานในภาพรวมของจังหวัดที่ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ดังกล่าว ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ทราบ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้จัดทำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และขอเผยแพร่เอกสารดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายนเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



ที่ พง ๐๐๓๒.๐๐๖/ว ๑๙๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ถนนเพชรเกษม พง ๘๒๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงาน ฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานในสังกัดฯ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้กำกับติดตามการรายงานในภาพรวมของจังหวัดที่ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ดังกล่าว ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้จัดทำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอส่งมาตรการฯ ดังกล่าวให้ท่านทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ขอให้ท่านดำเนินการจัดทำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ และให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

กลุ่มงานนิติการ

โทร.๐ ๗๖๔๘๑๗๒๖ ต่อ ๒๓๐

โทรสาร๐ ๗๖๔๘๑๗๒๔